

TỜ TRÌNH

Nội dung: Chủ trương hợp nhất – sáp nhập với một CTCK khác

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

Với những khó khăn, thách thức mới cho TTCK nói chung và các CTCK nói riêng, kế hoạch tìm cổ đông chiến lược tại thời điểm này là không khả thi. Cùng với định hướng tái cấu trúc TTCK, các cơ quan quản lý cũng đã mở ra một hướng mới để tái cấu trúc tài chính lại các CTCK đó là hoạt động hợp nhất, sáp nhập. Trong bối cảnh hiện nay, việc hợp nhất, sáp nhập mang lại cho các CTCK nhiều lợi ích trong đó có thể kể đến:

1. Tiết kiệm chi phí hoạt động, tăng doanh thu

Đối với các CTCK có cùng hoạt động nghiệp vụ, việc hợp nhất, sáp nhập sẽ tiết kiệm được đáng kể các chi phí cố định cũng như tăng doanh thu, hệ thống mạng lưới KH. Các chi phí cố định có thể tiết kiệm được bao gồm: thuê mặt bằng giao dịch, chi phí thuê đường truyền kết nối với các SGDC, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CNTT, nhân sự ... Việc hợp nhất, sáp nhập cũng làm tăng doanh thu khi mà doanh thu của công ty sau hợp nhất-sáp nhập sẽ bằng tổng cộng doanh thu của hai công ty trước khi sáp nhập.

2. Mở rộng mạng lưới hoạt động, thị phần

Đối với các công ty có trụ sở, chi nhánh tại các tỉnh thành, địa điểm khác nhau, việc hợp nhất, sáp nhập tương đương với việc mở rộng mạng lưới hoạt động, nhờ đó việc gia tăng thị phần cũng được cải thiện đáng kể.

3. Ổn định hoạt động, đảm bảo tốt hơn việc duy trì các chỉ số an toàn hoạt động

Với quy mô vốn điều lệ gia tăng, các tỉ lệ an toàn theo quy định của nhà nước sẽ luôn được duy trì, tạo nên hình ảnh tốt cho CTCK sau hợp nhất sáp nhập.

Ngoài những lợi ích đã được kể trên, công ty sau hợp nhất sáp nhập cũng có thể sử dụng được các thế mạnh của nhau về quan hệ với các đối tác, hệ thống công nghệ để nâng cao nội lực, khả năng phát triển cung cấp các dịch vụ ngày càng đa dạng cho khách hàng.

Với những ưu điểm kể trên, việc hợp nhất sáp nhập sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các cổ đông VIS và công ty sau hợp nhất sáp nhập sau này. Với những yếu tố đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau :

- Thông qua chủ trương hợp nhất sáp nhập với một đối tác có khả năng tài chính phù hợp với VI Securities và quy định của pháp luật,



- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác phù hợp và chủ động đàm phán về các điều kiện hợp nhất sáp nhập và
- Giao cho HĐQT lên Phương án hợp nhất, sáp nhập và trình ĐHCĐ khi có đủ các yếu tố cần thiết.

Trân trọng kính trình.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CÔNG PHẦN
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ
VIỆT NAM
QUẬN HÀ NỘI
TP. HÀ NỘI
TRUNG
QUANG HẢI

T.C.P
N
ỐC TẾ
M
TP. HÀ NỘI